



ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/ ๕๒๓

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ถนนอุทองใน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติไว้บางประการ และที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... พร้อมทั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการ)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวมาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๗ วรรคสอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาภรณ์จิตต์ ไตรเพทพิสัย)

รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักการประชุม

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๔๔๗ - ๘

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๔๔๘

**ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(หลักเกณฑ์เรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการ)**

---

คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(หลักเกณฑ์เรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการ) แล้ว เห็นควรตั้งข้อสังเกต ดังนี้

๑. โดยที่วัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมการบิน จึงกำหนดยกเว้นคุณสมบัติเรื่องทุนและอำนาจบริหารของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน และส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน รวมทั้งผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมอากาศยานประเภทที่หนึ่ง สำหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป และกำหนดให้การลงทุนจากต่างประเทศจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการลงทุนในกิจการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัตินี้ สมควรที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียด รวมทั้งการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคต

อย่างไรก็ดี สมควรพิจารณาในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการกิจการของไทยซึ่งไม่ได้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีเท่ากับต่างประเทศ แต่ก็ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วย ดังนั้น สมควรที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการอากาศยานของไทยด้วย

๒. เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการสำคัญที่บัญญัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานหรือผลิตส่วนประกอบสำคัญของอากาศยานหรือผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง สำหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไปต้องได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หากต่อมาเมื่อผู้นั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้ว แต่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก่อนที่ระยะเวลาตามใบอนุญาตหรือใบรับรองจะสิ้นสุดลง ให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

๓. เพื่อประโยชน์ ...

๓. เพื่อประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมควรให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
จะได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
แก่ผู้ประกอบการกิจการของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม  
การบินต่อไป ทั้งนี้ อาจทำในรูปแบบของการทำความตกลงร่วมกับผู้ประกอบการอากาศยานต่างชาติ เป็นต้น

ถูกต้องตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร้อยตำรวจเอก หญิง

(วิรัชญา ประสพสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานการประชุม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ